

กลุ่มพัฒนาองค์กร

เลขที่รับ ๕๐๕

วันที่ 25 มิ.ย. 2567

เวลา ๑๓.๕๕ น.

สภ.ที่ ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่รับ ๔๐๓๓

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

เวลา ๑๓.๕๕ น.

สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (สพปร.)



Nursing Association for Prevention and Control of Infections (NAPCI)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐/๔๐๖ ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ ผู้ประสานงาน นายจิรดิษฐ์ บุญวัตร โทรศัพท์ ๐๖๔ - ๔๖๑๖๒๔๕

ที่ สพปร. ๑๕/๒๕๖๗

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญพยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ” รูปแบบประชุมทางไกล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒. เอกสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพยาบาลด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข” ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ รูปแบบประชุมทางไกล เพื่อสนับสนุนพยาบาลที่รับผิดชอบงานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข และผู้สนใจได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ/ประสบการณ์ ความเข้าใจงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ในการนี้ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.thainapci.org เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ และอนุมัติให้ข้าราชการ หรือบุคลากร ในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว จะเป็นพระคุณ

เขียน กลุ่มบริหารฯ กลุ่มพัฒนาองค์กร ๖๐๕



ข้อมูลลงทะเบียน และเอกสารดาวน์โหลด

บันทึกข้อมูลลงทะเบียน และชำระเงิน

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นางกุลดา พฤตวิธรัตน์)

นายกสมาคมพยาบาล
ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

(Signature)

(Signature)

(นายคมพศ ทองขาว)
นวก.สช.ชำนาญการพิเศษ
รท.ผอ.สศร.๑๓ นต.
๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

(Handwritten notes and signatures)
- พิมพ์ นว.ศศร. 11 นต.
- พิมพ์ นต.ททพ
- พิมพ์ นว.ศศร. ๑๓ นต.
๒๕ มิ.ย. ๖๗

(นภสรณีนันต์ ต้าแป้น)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรม

“การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ” รูปแบบประชุมทางไกล
จัดโดย สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ และโรงพยาบาลนครพิงค์

ระหว่างวันที่ 2-13 กันยายน 2567

วันที่	07.30-08.30	08.30 - 09.00	09.00 - 10.00	10.00 - 12.00	13.00 - 15.00	15.00 - 17.00
อาทิตย์	พักสัปดาห์เวลา 14.00-18.00 น.					
1 ก.ย. 2567						
จันทร์	เปิดระบบให้เข้าร่วมอบรม	Pre test/ ทดสอบเปิดอบรม	นโยบาย ความสำคัญของระบบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ พว.กุลดา พงศ์วารธน์	มาตรฐานและการประกันคุณภาพการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ พว.กุลดา พงศ์วารธน์	การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการสุขภาพ (Isolation Precautions) พว.วารากรณี เทียนทอง	บทบาทของพยาบาลในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพบุคลากร พว.อารีย์ ภูมณะ
อังคาร	เปิดระบบให้เข้าร่วมอบรม	การวางแผนพัฒนาระบบงาน และการเขียนแผนงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ พว.กุลดา พงศ์วารธน์	ระบาวิทยาของการติดเชื้อในโรงพยาบาล/ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของโรคติดเชื้อในสถานบริการสุขภาพ นพ.ธิตพงษ์ อึ้งยง	การตั้งชื่อ และแนวทางการประเมินผลการตั้งชื่อ พว.สุนาวดี สกุนตนิมม	การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อและการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ศ.ดร.อะเค็๋อ อุณหเลขกะ	ภาวะผู้นำและจริยธรรมของพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล รศ.วิลาวัลย์ เสนารัตน์
พุธ	เปิดระบบให้เข้าร่วมอบรม	การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ พว.สุภาพ ลิ้มเจริญ	การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ผลผ่าตัด ดร.นิตยา ปรีภิมศิลป์	การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อและการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ศ.ดร.อะเค็๋อ อุณหเลขกะ	บทบาทของพยาบาลในการเก็บสิ่งส่งตรวจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล พว.วารากรณี เทียนทอง	บทบาทของพยาบาลในด้าน Home care เช่น คนไข้พอกไตที่บ้านติดเชื้อยง มีเครื่องมือช่วยหายใจ ศ.ดร.อะเค็๋อ อุณหเลขกะ
พฤหัสบดี	เปิดระบบให้เข้าร่วมอบรม	ความรู้ทั่วไป/การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาลและชุมชน พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์	บทบาทพยาบาลในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วย พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์	บทบาทของพยาบาลในการเก็บสิ่งส่งตรวจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล พว.วารากรณี เทียนทอง	การประเมินผล สลิตวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลโครงการป้องกัน การติดเชื้อ	
5 ก.ย. 2567						

วันที่	07.30-08.30	08.30 - 09.00	09.00 - 10.00	10.00 - 12.00	13.00 - 15.00	15.00 - 17.00
ศุกร์ 6 ก.ย. 2567	เปิดระบบ ให้เข้าร่วม อบรม	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่สำคัญ (โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ โรคที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีน) รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาส	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่สำคัญ (โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ โรคที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีน) รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาส	แนวใหม่ อุบัติการณ์และ การกระจายของโรคติดเชื้อใน สถานบริการสุขภาพ รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาส	การพยาบาลเพื่อป้องกันการ ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ พว.สุภาพ ลิ้มเจริญ	การพยาบาลเพื่อป้องกันการ การติดเชื้อในชุมชน ดร.สุรวิทย์ อัจฉริยะพงศ์
จันทร์ 9 ก.ย. 2567	เปิดระบบ ให้เข้าร่วม อบรม	การป้องกันโรคติดเชื้อ ในหน่วยวิกฤติ และฉุกเฉิน	การป้องกันโรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม่และ โรคอุบัติซ้ำ (การคัดกรอง การป้องกัน การติดเชื้อ การจัดการด้าน การระบอบอากาศ) พว.อุษณีย์ พงศ์ศรี อาจารย์ภัทร วัฒนธรรม	การป้องกันโรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม่และ โรคอุบัติซ้ำ (การคัดกรอง การป้องกัน การติดเชื้อ การจัดการด้าน การระบอบอากาศ) พว.อุษณีย์ พงศ์ศรี อาจารย์ภัทร วัฒนธรรม	บทบาทพยาบาลในการสอบสวนโรค และการบริหารจัดการข้อมูล เกี่ยวกับภาวะเฝ้าระวังการติดเชื้อ พว.วารภรณ์ พุ่มสุวรรณ	การป้องกันโรคติดเชื้อที่ยาต้านจุลชีพอย่าง ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา รศ.นพ.กัธร มาลาธรรม
อังคาร 10 ก.ย. 2567	เปิดระบบ ให้เข้าร่วม อบรม	การพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อใน เรือนจำ/ทัณฑสถาน (ฉบับโรคปอด โรค ผิวหนัง ทิศ การคัดกรองโรคอุบัติใหม่) พว.รัชณีย์ วงศ์แสน	บทบาทของพยาบาลในการบริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม (หน่วยโภชนาการ หน่วยซักฟอก การจัดการขยะ) พว.จุฑารัตน์ ไกรศรีวรรณ	การพยาบาลเพื่อป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อสถานเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร	การป้องกันโรคติดเชื้อในเรือนจำ/ทัณฑสถานปฏิบัติ พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ พว.ไกรวีร์ ประภากร พว.ศันสนีย์ ยูวพัฒน์ พว.ดารารัตน์ คีราภกุลชาติ พว.วารภรณ์ ลิ้มทัย พว.เนาวนิตย์ พลพินิจ พว.ศรีรัตน์ บุญจันทร์ พว.วรัญธดา เชื้อต๋ายา ร.อ.หญิงศรียา ตั้งคอนนัม พว.วันเพ็ญ กลกิจพาณิชย์	การป้องกันโรคติดเชื้อในเรือนจำ/ทัณฑสถานปฏิบัติ พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ พว.ไกรวีร์ ประภากร พว.ศันสนีย์ ยูวพัฒน์ พว.ดารารัตน์ คีราภกุลชาติ พว.วารภรณ์ ลิ้มทัย พว.เนาวนิตย์ พลพินิจ พว.ศรีรัตน์ บุญจันทร์ พว.วรัญธดา เชื้อต๋ายา ร.อ.หญิงศรียา ตั้งคอนนัม พว.วันเพ็ญ กลกิจพาณิชย์
พฤหัสบดี 12 ก.ย. 2567	เปิดระบบ ให้เข้าร่วม อบรม	ฝึกปฏิบัติงานกรณีศึกษาการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ พว.ไกรวีร์ ประภากร พว.ศันสนีย์ ยูวพัฒน์ พลพินิจ พว.ดารารัตน์ คีราภกุลชาติ พว.วารภรณ์ ลิ้มทัย พว.ศรีรัตน์ บุญจันทร์ พว.วรัญธดา เชื้อต๋ายา ร.อ.หญิงศรียา ตั้งคอนนัม พว.วันเพ็ญ กลกิจพาณิชย์	ศึกษางานโรงพยาบาลศูนย์ ผ่านทางระบบไกล (โรงพยาบาลเชียงใหม่) ดร.สุรวิทย์ อัจฉริยะพงศ์	ศึกษางานโรงพยาบาลชุมชนผ่านระบบทางไกล (โรงพยาบาลคอดอยสะเก็ด) พว.สุรางค์รัตน์ สุรงค์บพิตร	Post test/ประเมินตนเอง	
ศุกร์ 13 ก.ย. 2567	เปิดระบบ ให้เข้าร่วม อบรม	อภิปรายประเด็นที่พบจากการปฏิบัติงานและปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน พว.กุลดา พฤติวรรณ พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ พว.วารภรณ์ เขียนทอง พว.เนาวนิตย์ พลพินิจ	อภิปรายประเด็นที่พบจากการปฏิบัติงานและปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน พว.กุลดา พฤติวรรณ พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ พว.วารภรณ์ เขียนทอง พว.เนาวนิตย์ พลพินิจ	อภิปรายการถอดบทเรียนและการประเมินผลการอบรม/ พว.กุลดา พฤติวรรณ พว.ศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์ พว.วารภรณ์ เขียนทอง พว.เนาวนิตย์ พลพินิจ	ปิดการอบรม	

หลักการและเหตุผล

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และสามารถพบได้ทั้งโรงพยาบาลทุกระดับในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา ในแต่ละปีพบผู้ป่วยติดเชื้อในระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนมาก เป็นสาเหตุให้อาการของผู้ป่วยมีความรุนแรงหรือต้องพักรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ นอกจากผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการจำนวนมากแล้ว ยังมีการรักษาพยาบาลที่ซับซ้อน เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย กิจกรรมการดูแลเหล่านี้ล้วนแต่เอื้ออำนวยให้เกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประมาณหนึ่งแสนคน (ร้อยละ ๑๐) ในกลุ่มนี้จะมีผู้ที่เสียชีวิตปีละ ๓,๐๐๐-๓,๕๐๐ คน จากการศึกษพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อในโรงพยาบาล จะอยู่ในโรงพยาบาลนานเฉลี่ย ๔ วัน ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้น ๑๐ วัน ผลที่ตามมาคือโรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยใหม่ได้น้อยลง อัตราการครองเตียงของผู้ป่วยสูงขึ้น โรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยก็ต้องทนทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้นจากโรคติดเชื้อ ต้องหยุดงานนานขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งในยุคปัจจุบันมีปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเพิ่มขึ้น ทำให้การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยผู้ป่วยพบปัญหาการติดเชื้อในตำแหน่งต่างๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ และแผลผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งเชื้อก่อโรคที่พบบ่อย คือ *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsella spp.*, *Acinetobacter baumannii*, *Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA)* และ *Enterococci* เชื้อกลุ่มนี้มีการพัฒนาการดื้อยาต้านจุลชีพเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ โรคไวรัสมาราบวร์ก (Marburg Virus) โรคไวรัสอีโบล่า (Ebola Virus) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่ทั่วโลกกำลังความสนใจ

การติดเชื้อแต่ละครั้งต้องใช้เวลารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑๐.๕ วัน ค่าใช้จ่ายยาด้านยาต้านจุลชีพประมาณ ๑,๖๐๐ ล้านบาทต่อปี และมีการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลร้อยละ ๘.๗ (จรรยา ปิยวราภรณ์, ๒๕๕๖) โรงพยาบาลที่มีการดำเนินการพัฒนาระบบการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จะทำให้อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลง ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลดลง ไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บุคลากรปฏิบัติงานโดยเอื้อเฟื้อพยาบาลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากเหตุผลดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จึงได้จัดหลักสูตรการพยาบาลระยะสั้น ๒ สัปดาห์ เรื่อง “การพยาบาลด้านการป้องกันและความคุ้มครองเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ” เป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาทักษะ นำความรู้ที่รับจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลสามารถพัฒนาทักษะ นำความรู้ที่รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมถึงสามารถเป็นแกนนำในการดำเนินงานพัฒนาระบบการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข
๒. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้เทคโนโลยีใหม่และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่อย่าง

กลุ่มเป้าหมาย

- กลุ่มบุคลากรในสุขภาพ ประกอบด้วย
- พยาบาลวิชาชีพชั้นสูงของงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN)
 - พยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าที่พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย (CWN)
 - ผู้สนใจทั่วไป

ได้รับหน่วยสะสมนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) *

* จากสภาการพยาบาล *



ขอเชิญ
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย
และผู้สนใจ

เข้ารับการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลต้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นใน
สถานบริการสุขภาพ

จัดโดย
สภามหาวิทยาลัยการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อ
ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์

ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ค่าลงทะเบียน
- ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๑๗ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗
คนละ ๕,๐๐๐ บาท
- ลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗ หรือ
จนกว่าครบตามจำนวน
คนละ ๔,๕๐๐ บาท

* ค่าลงทะเบียน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว